

Số: 459 /TB-VP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2021

## THÔNG BÁO

**Kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh  
Dương Anh Đức tại cuộc họp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của  
Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp và Quận 12 trong việc triển khai  
thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020**

Ngày 01 tháng 6 năm 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Anh Đức đã chủ trì cuộc họp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp và Quận 12 trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 16). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp và Quận 12. Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, Quận 12 và ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Anh Đức kết luận chỉ đạo như sau:

Ghi nhận sự nỗ lực của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp và Quận 12 trong việc thực hiện áp dụng Chỉ thị 16. Do đây là lần đầu tiên thực hiện giãn cách theo cấp độ khu vực, việc áp dụng đã ảnh hưởng không ít đến cuộc sống của người dân và hoạt động của các cơ quan, xí nghiệp. Tuy nhiên, việc thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 tại quận Gò Vấp và Quận 12 vẫn còn một số vướng mắc trong việc lập chốt, lưu thông của người dân; do đó cần có sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận giáp ranh để triển khai có hiệu quả nhất việc giãn cách, cụ thể:

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp và Quận 12 căn cứ Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19 và Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19” để quyết định áp dụng các biện pháp linh hoạt với từng loại hình theo mức độ nguy cơ, không ngăn sông, cấm chợ. Lập danh mục cụ thể những loại hình được duy trì hoạt động trên địa bàn phường, quận. Đối với những loại hình sản xuất, kinh doanh



được phép hoạt động thì cho người lao động vào làm việc, nhưng phải đề nghị người đứng đầu cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà máy, xí nghiệp ký cam kết quản lý người lao động. Cần tận dụng nguồn lực xã hội tại chỗ để hỗ trợ cho các gia đình thuộc hộ nghèo, người yếu thế trong thời gian thực hiện giãn cách.

- Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện kiểm soát người ra vào tại hệ thống chốt chính và chốt phụ tại các điểm phù hợp, với tinh thần chốt lớn đặt tại các cửa ngõ, tuyến đường chính của Gò Vấp hoặc địa bàn giáp ranh, còn chốt nhỏ đặt tại những vùng có nguy cơ lây nhiễm cao, quanh khu cách ly, phong tỏa. Huy động lực lượng Thanh niên tình nguyện tham gia phòng, chống dịch theo nhu cầu của địa phương. Yêu cầu người dân thực hiện khai báo y tế trên tokhaiyte.vn tại nhà hằng ngày trước khi đi ra khỏi khu vực giãn cách để làm việc tại các địa bàn khác. Yêu cầu những người dân đi vào quận Gò Vấp thực hiện khai báo y tế trên tokhaiyte.vn trước khi đến quận. Lập danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với các đơn vị cần hỗ trợ gói an sinh xã hội để người dân an tâm và ủng hộ chủ trương chung của Thành phố, quận, góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh trên diện rộng.

- Ủy ban nhân dân Quận 12 quan tâm, hỗ trợ Ủy ban nhân dân phường Thạnh Lộc, nhất là lực lượng cán bộ, công chức, nhân viên của phường hiện đang thực hiện vừa cách ly tại chỗ, vừa chống dịch.

**2.** Sở Giao thông vận tải hướng dẫn việc tổ chức giao thông các tuyến qua địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, Quận 12; trong đó dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng và điều chỉnh lộ trình một số tuyến xe buýt có trạm giáp ranh với 02 địa bàn trên để giảm tải áp lực xe; cung cấp đủ áo phản quang và thiết bị biển báo cho các chốt kiểm soát chính và phụ của quận Gò Vấp và Quận 12, hướng dẫn lộ trình thay thế cụ thể tới người dân.

**3.** Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, Ủy ban nhân dân Quận 12 (phường Thạnh Lộc và phường Tân Thới Nhất) tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu xét nghiệm, nghiên cứu huy động lực lượng tại chỗ của địa phương để hỗ trợ các đội lấy mẫu xét nghiệm trong việc sắp xếp, phân luồng tại các điểm lấy mẫu, có phân kỳ cụ thể để tránh lây nhiễm chéo trong quá trình chờ lấy mẫu.

**4.** Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường tuyên truyền đến người dân trên địa bàn Thành phố các thông tin liên quan đến các biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, Quận 12 để có sự hợp tác, ủng hộ và chia sẻ cùng chính quyền 02 địa bàn nêu trên.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, Quận 12 và Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố xây dựng các đoạn tuyên truyền ngắn về các chủ trương, khuyến cáo đối với người dân quận Gò Vấp, người dân phường Thạnh Lộc, Quận 12 và người dân Thành phố khi đi qua những vùng có nguy cơ lây nhiễm cao



trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ hiệu quả kiểm soát những người ra, vào tại các khu vực đang thực hiện giãn cách.

**5.** Công an Thành phố có kế hoạch hỗ trợ và bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông điều tiết lưu lượng giao thông tại các vị trí lập chốt do địa phương đề nghị, tránh để xảy ra việc ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm. Thường xuyên phối hợp với địa phương kiểm tra, kiểm soát và xử lý người tham gia giao thông cố tình vi phạm Chỉ thị số 16 khi ra vào các điểm, khu vực phong tỏa trên địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, Quận 12.

**6.** Sở Nội vụ có văn bản hướng dẫn, đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tạo điều kiện, ưu tiên cho cán bộ, công chức, viên chức đang sinh sống tại quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, Quận 12 làm việc trực tuyến, hạn chế đến công sở, trừ trường hợp thật sự cấp thiết.

**7.** Sở Công Thương phối hợp với Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố và các đơn vị liên quan đảm bảo kịp thời nguồn cung ứng hàng hóa cho quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, Quận 12, cung cấp danh sách các xe cố định vận chuyển hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm vào cung ứng cho quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, Quận 12 cho các chốt kiểm soát để phối hợp quản lý ra vào trong thời gian thực hiện giãn cách.

**8.** Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, nhất là địa bàn giáp ranh tích cực phối hợp, hỗ trợ Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp và Quận 12 trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 theo đề nghị của 02 đơn vị nêu trên (nếu có).

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông báo nội dung kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Anh Đức, đến các đơn vị biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các đơn vị dự họp;
- UBND.TP Thủ Đức và các quận, huyện;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, VNga (VX)

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Vũ Thị Huỳnh Mai**